

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

## BGRIM – ตรงไหนล่ะ ที่สูงพอ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

### ที่มา ในลิสจิวหัว...

ก็น่าจะเป็นลิส ที่จิวหัวต่อจากวันวานเลยก็ได้เนาะครับ ปัญหาจะเริ่มหนักใจหน่อยและว่า แล้วตลาด หรือ SET Index ที่บอกว่า อายากขึ้นสูง มันจะต้องไปสูงถึงตรงไหนกันล่ะ แล้วจะมีปรับตัวตามมา... จะได้อะไรช่ยก่อนแล้วรอซื้อ ส่วนคนที่ไม่มีของมาเลย เพราะขึ้นมาเร็วมาก ยังไม่ทันจะได้อั่งตัว ก็จะได้รอซื้อ ถ้ามีอ่อนตัว... จริงๆ ก็เคยเขียนไปก่อนหน้าบ้างแล้วว้า ถ้าจะรออ่อนตัวลงมหาเส้น MA. บางครั้ง ราคามันอาจจะไม่ใช่แถวๆ ที่เล็งๆ หรือ มองๆ ไว้ หรือ อาจจะไม่ใช่ราคาในสัปดาห์นี้เลยก็เป็นไปได้ ดังนั้น ก็อาจจะต้องมีกลยุทธ์ เก่งกาไรตามน้ำไปสักไม้พลาจๆ ก่อน... แล้วค่อยไปขายที่สูงๆ เพื่อรอการอ่อนตัวลงมาอีกรอบ แล้วจะได้จัดเต็มๆ ถ้าสัญญาณของ MA. บอกว่า ช้าขึ้นจริงๆ มานั่นเอง แต่ต้องดูว่า MA. ในเวลานั้น แข็งแกร่งแค่ไหนด้วยอีกทีนะ... มาที่ปัญหาตอนนี้นักดึกว่า "ตรงไหนล่ะ" ที่จะสูงพอให้เกิดการอ่อนตัว หรือ เกิดการปรับฐานสักกรอบ หรือ การปรับฐาน จะมีไหมที่ตะเล่นอ่อนตัว จะเล่นแบบแกว่งออกด้านข้างเหมือนสัปดาห์ที่แล้วอีกหรือเปล่า รอลงไม่ลง เล่นแกว่งๆ ออกข้าง แล้ววิ่งหนีกันหน้าซื่อๆ ตอนนี่ จะต้องดูที่ High เดิมของครั้งที่แล้ว คือ 1454.95 หรือ จะเอาตัวเลขจำกันง่ายๆ หน่อย ก็ 1455 ถ้าจำยากอีก ก็เหมาพื้นที่ 1450-1455 นี้แหละครับ อาจจะต้องจับตามองกันให้ดีๆ หน่อย แรงขายจะมีมากน้อยเพียงไร จะทำให้อ่อนตัวลงได้สักๆ ไหม มีแนวใหม่ หรือว่าจะสร้างฐาน ยังไง แล้วเอาผ่านที่หลังนี้แหละครับ ที่ต้องเฝ้าตาม... แต่ถ้ามีเห็นเกิน 1455 นั้นแปลว่า แนวใหม่ อาจจะไปได้อีกไกล แล้วค่อยขาย

### ดูตามเกม...

ก็ยังอาจจะต้องวนๆ เวียนๆ อยู่ในหุ่นใหญ่ๆ หุ่นหลักๆ กันต่อไป หรือถ้าจะไม่ชอบที่ขึ้นมาก่อนบ้างแล้วแบบนี้ ก็ลองดูตัวที่ยังต่ำๆ ยังไม่ขึ้น หรือ ขึ้นน้อยก็ได้เนาะ ในSET100 นั้นแหละ

แนวรับ : ... 50.0-49.0 ยังพอได้ ห้ามหลุด 48.0 เป็นพอ

เป้าหมาย : ... 52.0-53.0 หรือ อาจจะหวัง 56.0-58.0 ก็ได้

Price Chart...(BGRIM)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น BGRIM... ว่ากันด้วยรูปแบบราคา หรือ Price Pattern แล้วนั้น เข้าตำราไม่เพี้ยนเลย ดู Volume ประกอบด้วยแล้ว ยังไงก็ต้องตามน้ำกันล่ะ จะรอให้ลงมหาเส้น MA25 แถวๆ 44.0 ก็คงไม่ได้ เพราะรูปแบบของ MA. ตามภาพนั้นนั้น มี Golden Cross นั้นแปลว่าในระยะ 1-2 สัปดาห์ ยังคาดหวังการขึ้นต่อเนื่องได้อยู่จริงๆ ไม่ต้องมี MA. ว่ากันตาม Pattern อย่างเดียวก็พอ ถ้าไม่ต่ำกว่า 49.0 ยังไงก็ต้องตามน้ำ... เป้าหมายตาม Price Pattern ก็จะอยู่ที่ 57.0 หรือ พื้นที่ 56-58 ที่เป็นพื้นที่ High ของรอบขึ้นล่าสุด น่าจะมีให้เห็นอีกได้ แต่อาจจะมีความกดดัน แถวๆ 52.0-53.0 บ้างเล็กๆ แต่ก็ต้องดู ถ้าแรงขายไม่เยอะ ก็จะรอการผ่านไปได้อยู่ดี

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบีอี เคีย ฮี ยาน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน